

Hương Hoá, ngày 29 tháng 9 năm 2020

*
Số 11 - BC/HU

BÁO CÁO

Tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 59 - CT/TW, ngày 15/12/2000 của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn”

Thực hiện Kế hoạch số 171-KH/TU, ngày 03/4/2020 của Tỉnh ủy Quảng Trị về việc tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị 59 - CT/TW, ngày 15/12/2000 của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn”. Từ thực tiễn của quá trình triển khai thực hiện, Ban Thường vụ Huyện ủy báo cáo kết quả 20 năm thực hiện Chỉ thị và đề ra nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục lãnh đạo Hội Nông dân trong giai đoạn mới, với những nội dung sau:

Phần thứ nhất

Tình hình triển khai và kết quả thực hiện Chỉ thị 59-CT/TW

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ

1. Tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị 59-CT/TW

Thực hiện Chỉ thị số 59-CT/TW, ngày 15/12/2000 của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn”. Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của cấp trên cho cán bộ chủ chốt cấp huyện gồm: các đồng chí Huyện ủy viên, Bí thư, Phó Bí thư các tổ chức cơ sở Đảng, Trường, phó các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cấp huyện, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn.

Sau hội nghị chủ chốt ở huyện, Huyện ủy chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng, Hội Nông dân Việt Nam huyện xây dựng kế hoạch quán triệt cho toàn thể cán bộ, đảng viên, hội viên, đề ra các giải pháp thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị.

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 59-CT/TW

Đề nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của các cấp ủy đảng đối với hoạt động của Hội Nông dân các cấp trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn. Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung chỉ đạo các cấp ủy đảng và Hội Nông dân huyện tổ chức quán triệt nội dung của Chỉ thị 59-CT/TW của Bộ

Chính trị đến cán bộ, đảng viên và hội viên nông dân trong toàn huyện; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.

Chỉ đạo Hội Nông dân huyện tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị 59-CT/TW cho các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện, cán bộ chủ chốt các xã, thị trấn và hội viên (có 986 lượt cán bộ và 5 ngàn lượt hội viên tham gia học tập). Song song với việc tổ chức quán triệt Chỉ thị cho cán bộ, hội viên trong toàn huyện, Ban Thường vụ Hội Nông dân các cấp đã cụ thể hoá nội dung Chỉ thị thành kế hoạch hành động của Hội để thực hiện hàng năm, từng giai đoạn và đưa nội dung, nhiệm vụ, giải pháp của Chỉ thị vào Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp trong huyện qua các nhiệm kỳ (2002 - 2007; 2007 - 2012; 2012 - 2017; 2018 - 2023).

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ THỊ

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng

Nhận thức đúng đắn vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo Đảng ủy các xã, thị trấn tổ chức học tập, quán triệt cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân để nâng cao nhận thức về nông nghiệp, nông thôn trong giai đoạn mới, cũng như trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Hội Nông dân trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; vận động hội viên nông dân tích cực tham gia xây dựng Hội vững mạnh, làm nòng cốt phong trào nông dân phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Hội Nông dân huyện tổ chức học tập, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, hội viên như: Luật Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Luật tổ chức Chính quyền địa phương; tham gia đóng góp vào văn kiện dự thảo Đại hội Đảng, Luật đất đai, Luật Hôn nhân gia đình, Pháp lệnh Dân số, Luật Giao thông đường bộ, Chương trình phòng chống tội phạm, ma túy... Nhân các ngày kỷ niệm của quê hương, đất nước, ngày truyền thống của Hội Nông dân Việt Nam, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện chỉ đạo Hội cơ sở tổ chức nhiều đợt sinh hoạt sâu rộng giúp cán bộ, hội viên hiểu sâu về truyền thống đấu tranh của Đảng, của dân tộc, của giai cấp nông dân thông qua các hình thức như: sinh hoạt Hội, tọa đàm, gặp mặt các thế hệ cán bộ Hội nhân kỷ niệm ngày thành lập Hội thu hút đông đảo cán bộ, hội viên nông dân tham gia; phối hợp với Trung tâm Văn hóa thông tin và Thể dục thể thao huyện và Đài phát thanh truyền hình tỉnh tuyên truyền vai trò, vị thế của tổ chức Hội và phong trào nông dân đến với đông đảo hội viên và quần chúng Nhân dân thông qua hội thi “cán bộ Hội giỏi”, “nhà nông đua tài”, “Gameshow vui cùng nhà nông”...

Các cấp ủy đảng quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, tăng cường đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất, năng lực bổ sung cho đội ngũ cán bộ của Hội, từng bước đáp ứng về số lượng, chất lượng, đồng thời đã bố trí cấp ủy viên giữ chức vụ chủ chốt cấp huyện và Hội cơ sở. Năm 2000, Chủ tịch Hội cấp

xã, thị trấn có 01 đ/c cấp uỷ viên, chiếm 4,54%; Chủ tịch là đảng viên có 5 đ/c chiếm 22,7%. Đến tháng 8/2020, Chủ tịch Hội cơ sở có 04 đ/c cấp uỷ viên, chiếm 19%, đảng viên 19/21 đồng chí, chiếm 90,47%.

Từ kết quả các hoạt động thiết thực trên đã góp phần quan trọng nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên trong việc nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của Hội. Đồng thời làm cho hội viên nông dân ngày càng tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới của Đảng, nhận thức được vai trò, trách nhiệm của giai cấp nông dân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn. Qua 20 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 59-CT/TW của Bộ Chính trị, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện uỷ và các cấp uỷ đảng, Hội Nông dân từ huyện đến cơ sở đã phát động nhiều phong trào thi đua hành động cách mạng gắn với việc đẩy mạnh các chương trình công tác trọng tâm của Hội, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện ngày càng phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn được giữ vững.

2. Trách nhiệm của các cấp chính quyền

Các cấp uỷ Đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền thực hiện Quyết định số 17/1998/QĐ-TTg, ngày 24/01/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạo điều kiện cho Hội Nông dân hoạt động có hiệu quả. UBND các cấp và các ngành chức năng cùng với Hội Nông dân các cấp căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình đã triển khai ký kết quy chế phối hợp hàng năm và từng giai đoạn, xác định rõ trách nhiệm của mỗi bên trong quá trình phối hợp triển khai thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương¹. UBND huyện phối hợp với Hội Nông dân triển khai thực hiện Kế hoạch số 285/KH-UBND, ngày 30/12/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị về thực hiện Quyết định số 673/QĐ-TTg, ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011- 2020”. Theo đó UBND huyện ban hành Kế hoạch số 39/KH-UBND, ngày 08/04/2014 về thực hiện Quyết định 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và đã quan tâm tạo điều kiện trích ngân sách bổ sung Quỹ hỗ trợ nông dân huyện 190.000.000đ để tạo nguồn vốn cho hội viên nông dân đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, góp phần tích cực trong phong trào nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Thực hiện Chỉ thị 26/CT-TTg, ngày 09/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ (nay là Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg, ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ) về việc tạo điều kiện cho Hội Nông dân tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân. Trong những năm qua Hội Nông dân huyện phối hợp với Phòng Tư pháp, Thanh tra huyện tổ chức tập huấn trên 20 lớp nghiệp vụ với 880 lượt cho cán bộ chủ chốt Hội cơ sở về giải quyết khiếu nại, tố cáo. Những vụ việc khiếu nại, tố

¹ Hội Nông dân huyện đã ký kết chương trình phối hợp các ngành liên quan cấp huyện: Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Dân tộc, Phòng Văn hóa và Thông tin.

cáo liên quan đến nông dân đều được chính quyền và các ngành chức năng, tổ chức Hội cùng tham gia giải quyết. Hội Nông dân các cấp đã phối hợp với các ngành, đoàn thể hoà giải 200 vụ việc trong nội bộ nông dân, trong đó hoà giải thành 177 vụ, giải quyết 66 đơn thư khiếu nại, tố cáo không để tình trạng khiếu kiện vượt cấp kéo dài, góp phần giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự và an toàn xã hội ở địa bàn nông thôn.

3. Sự phối hợp của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội với Hội Nông dân

Mặt trận và các đoàn thể đã tích cực vận động đoàn viên, hội viên cùng với Hội Nông dân thực hiện có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động như: phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh, dịch vụ giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; phong trào xây dựng làng, bản văn hoá và gia đình văn hoá; phong trào đảm bảo quốc phòng, an ninh đã góp phần thực hiện chính sách hậu phương quân đội, xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa xây dựng nhà tình nghĩa, vườn tình thương, ký kết chương trình phối hợp hành động thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-CP về chương trình quốc gia phòng chống tội phạm... đã góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn; giúp Hội Nông dân phát triển hội viên và xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Các cấp Hội phối hợp với Ủy ban Mặt trận các cấp tuyên truyền, vận động nông dân tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; vận động xây dựng bản, làng văn hoá, khu phố văn hoá, gia đình văn hoá. Đến nay toàn huyện có 149 thôn, bản, khối xóm đã phát động xây dựng đơn vị văn hoá, có 13.136 gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hoá. Trong đó có 100 làng, bản, được công nhận đơn vị văn hoá và 10.279 gia đình nông dân được công nhận gia đình văn hoá. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được cải thiện, không có hộ đói, hộ nghèo giảm, hộ khá giàu tăng. Các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao được các cấp Hội quan tâm. Tích cực vận động hội viên tham gia phong trào khuyến học, khuyến tài, vận động con em trong độ tuổi đến trường; kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc giáo dục học sinh, góp phần đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục. Các cấp Hội từ huyện đến cơ sở đã ký kết chương trình phối hợp và ký cam kết không có hội viên vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, góp phần giữ gìn an ninh trật tự và an toàn xã hội ở nông thôn. Tích cực vận động hội viên nông dân tham gia xây dựng cụm an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu, tham gia bảo vệ đường biên cột mốc; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, vận động con em trong độ tuổi đăng ký nghĩa vụ quân sự, lên đường nhập ngũ hàng năm đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

4. củng cố và phát triển tổ chức Hội; đổi mới phương thức hoạt động của Hội Nông dân; thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh

4.1. Công tác tổ chức xây dựng Hội Nông dân

Gắn với nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Nhân dân, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã chỉ đạo các cấp uỷ đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Hội Nông dân không ngừng chăm lo công tác xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Qua bốn kỳ Đại hội cấp huyện, cấp cơ sở, thực hiện hướng dẫn Điều lệ Hội, huyện đã rà soát chất lượng hội viên, kiện toàn củng cố đội ngũ cán bộ Hội từ chi hội trở lên, với mục tiêu "Ở đâu có bản làng, ở đó có tổ chức Hội". Các cấp Hội đã tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên nông dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước thông qua các lớp tập huấn, các buổi sinh hoạt chi, tổ, hội nhằm nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng đấu tranh chống lại mọi âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, khơi dậy lòng tin, phát huy truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, ý chí tự hào, tự tôn dân tộc; tinh thần đoàn kết tương thân tương ái, xây dựng tình làng nghĩa xóm, tạo sự đồng thuận trong hội viên nông dân.

Các cấp uỷ Đảng, chính quyền đã quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện cho các cấp Hội Nông dân kiện toàn củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án "Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020". Đến nay, toàn huyện có 149 chi hội/21 xã, thị trấn giảm 49 chi hội và 01 Hội cơ sở so với năm 2019 (do sáp nhập), có 10.066 hội viên, tăng 3.566 hội viên so với năm 2000, số hội viên được phát thẻ 10.066, tăng 8.696 so với năm 2000. Chất lượng hoạt động của Hội ngày càng được nâng lên: năm 2000 có 7 đơn vị đạt vững mạnh, chiếm 31,8%; khá 7 đơn vị, chiếm 31,8%; trung bình 5 đơn vị, chiếm 22,7%; yếu đơn vị 3, chiếm 13,6%. Đến cuối năm 2019 có 14 đơn vị đạt vững mạnh, chiếm 63,6%; khá 7 đơn vị, chiếm 31,8%; trung bình 1 đơn vị, chiếm 4,54%; không có yếu kém.

Công tác quy hoạch đào tạo, bố trí cán bộ luôn được Ban Thường vụ Huyện uỷ quan tâm. Từ năm 2000 đến nay, thực hiện Nghị quyết TW3 (Khoá VIII) huyện đã quy hoạch cán bộ theo hướng chất lượng, trẻ hoá đội ngũ, có trình độ học vấn, chuyên môn, lý luận chính trị, có đạo đức, lối sống, bản lĩnh chính trị, gần gũi, tâm huyết, gắn bó với phong trào nông dân, chọn và gửi nhiều đồng chí tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ do Trung ương, tỉnh tổ chức. Ngoài việc đào tạo, bồi dưỡng, chú trọng phát hiện các nhân tố tích cực các phong trào của Hội đã qua trải nghiệm từ thực tiễn công tác để tuyển chọn đào tạo, nâng cao phẩm chất, kiến thức, năng lực của đội ngũ cán bộ. Công tác cán bộ được thực hiện đúng quy trình, hướng dẫn của Hội cấp trên và Điều lệ Hội quy định, thực sự phát huy dân chủ của cán bộ và hội viên.

- Cấp huyện: Cán bộ chuyên trách huyện Hội có 03 đ/c (thiếu 01 biên chế theo quy định)

+ Trình độ chuyên môn: Đại học 03 đ/c

- + Lý luận chính trị: Cao cấp: 01 đ/c; trung cấp 02 đ/c.
- Cấp cơ sở: Chủ tịch Hội Nông dân 21 xã, thị trấn:
- + Trình độ học vấn 12/12: 20/21 đ/c (01 đ/c chưa thi tốt nghiệp PTTH)
- + Trình độ chuyên môn: Đại học 20 đ/c; trung cấp 01 đ/c
- + Lý luận chính trị: Trung cấp 17 đ/c; sơ cấp 04 đồng chí;
- + Đảng viên 19/21 đồng chí.
- Ban chấp hành huyện Hội: 25 đ/c, trong đó nữ 02 đ/c
- + Trình độ Đại học: 25 đ/c.
- + Lý luận chính trị: Cao cấp 03 đ/c; trung cấp: 22 đ/c
- Ban Chấp hành 21 cơ sở Hội có: 311 đồng chí, trong đó nữ: 31 đ/c; tuổi đời bình quân 38 tuổi.
- + Học vấn: THPT: 126 đ/c; THCS: 110 đ/c; TH: 75 đ/c.
- + Chuyên môn: Đại học: 52 đ/c; cao đẳng, trung cấp: 28 đ/c.
- + LLCT: Trung cấp: 30 đ/c; sơ cấp: 28 đ/c
- Tham gia cấp ủy cơ sở: 04 đ/c

Nhìn chung năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ Hội được nâng cao, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác của Hội trong thời kỳ mới. Thông qua công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội các cấp từng bước được chuẩn hóa, đủ khả năng điều hành các hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện ngày càng phát triển, an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội ở nông thôn được giữ vững.

4.2. Vai trò nòng cốt của Hội Nông dân trong phong trào nông dân xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg, ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020; Quyết định số 2905/QĐ-UBND, ngày 29/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “*Quảng Trị chung sức xây dựng nông thôn mới*”; Nghị quyết 05-NQ/HNDTW ngày 29/7/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Kế hoạch số 83b/KH-HNDT, ngày 10/1/2012 của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị về tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020; nghị quyết đại hội đảng các cấp và các nghị quyết chuyên đề của Huyện ủy về nông nghiệp, nông thôn. Hội Nông dân các cấp tuyên truyền vận động hội viên, nông dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương.

Sau khi có văn bản chỉ đạo của các cấp, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện chỉ đạo các cơ sở Hội tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền đảm nhận thực hiện một số tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia

xây dựng nông thôn mới tại địa phương bằng nhiều việc làm thiết thực ý nghĩa. Những năm qua, hội viên nông dân các dân tộc trong huyện nhà đã hiến trên 100.000m² đất xây dựng các công trình phúc lợi như: Nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà trẻ, trường học, trạm y tế, giao thông nông thôn... với phương châm “*Nhà nước và Nhân dân cùng làm*”, đóng góp trên 10.152 ngày công lao động (giá trị ước tính trên 1,2 tỷ đồng) hỗ trợ, giúp đỡ làm nhà tình nghĩa, tình thương, nhà hộ nghèo...phối hợp tham gia duy tu, bảo dưỡng các công trình như: Trạm y tế, trường học, nước sinh hoạt; sửa chữa và nâng cấp trên 100 km đường giao thông nông thôn, vận động xây dựng Quỹ tình nghĩa tặng các gia đình chính sách, gia đình hội viên nông dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 110 suất quà trị giá 33 triệu đồng. Từ những việc làm thiết thực, ý nghĩa của hội viên nông dân đã góp phần làm cho diện mạo nông thôn, miền núi ngày càng khang trang, tiến bộ. Chương trình đã tác động tích cực đến đời sống của cư dân nông thôn; nhận thức, ý thức của cán bộ, đảng viên và người dân về xây dựng nông thôn mới ngày càng được nâng cao. Đến nay, toàn huyện có 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 04 xã đạt từ 10-13 tiêu chí, 10 xã đạt từ 8-9 tiêu chí.

4.3. Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh, dịch vụ giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”

Với phương châm “vận động nông dân đi đôi với hỗ trợ nông dân” các cấp Hội đã bám sát cơ sở, vừa vận động, vừa tuyên truyền, hướng dẫn hỗ trợ giúp đỡ vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật giúp cho hội viên nông dân phát triển sản xuất. 20 năm qua, các cấp Hội đã tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức khoa học kỹ thuật trên 150 lớp, có 10 ngàn lượt hội viên nông dân tham gia; phát động xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân được 669.984.580 đồng. Trong đó, hội viên đóng góp 224.540.000 đồng, ngân sách huyện cấp 190.000.000 đồng, các nguồn khác 255.444.580 đồng; phối hợp với các công ty vật tư phân bón, hàng năm chuyển giao cho hội viên nông dân hàng nghìn tấn phân bón theo phương thức trả chậm; phối hợp với các ngân hàng tín chấp cho hội viên nông dân vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, đến nay dư nợ qua kênh Ngân hàng CSXH là 132 tỷ đồng; Ngân hàng NN&PTNT huyện là 24,4 tỷ đồng; Ngân hàng bưu điện liên việt là 9 tỷ đồng.

Hội Nông dân các cấp đã thể hiện tốt vai trò nòng cốt trong việc vận động hội viên nông dân thực hiện Chỉ thị số 68-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 13-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về chuyển đổi các loại hình hợp tác xã, tạo điều kiện cho kinh tế hộ phát triển, nhất là nông dân nghèo vươn lên xóa đói giảm nghèo bền vững; tích cực vận động hội viên nông dân đẩy mạnh chuyên dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương. Từ đó đã tạo được bước chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào nông dân xây dựng nông thôn mới.

Các cấp Hội vận động hội viên nông dân tích cực hưởng ứng phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh, dịch vụ giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Cùng với sự hỗ trợ của các cấp, các ngành các cấp Hội Nông dân trong huyện đã giúp cho 543 hộ vươn lên thoát nghèo, đến nay toàn huyện có 3.059 hộ sản xuất kinh doanh, dịch vụ giỏi, trong đó: cấp Trung ương 11

hộ; cấp tỉnh 59 hộ; cấp huyện 635 hộ; cấp cơ sở 2.354 hộ đạt 19% trên tổng số hộ nông dân trên địa bàn huyện.

4.4. Công tác Hội Nông dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh

20 năm qua, các cấp Hội Nông dân trong huyện đã nêu cao tinh thần trách nhiệm vận động nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh thông qua tham gia đóng góp ý kiến vào các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của cấp ủy các cấp, quyết định chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tổ chức Hội, hội viên tích cực tham gia đóng góp ý kiến phê bình đảng viên, tổ chức đảng. Tuyên truyền hội viên, nông dân tích cực tham gia cuộc bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp. Tham gia đánh giá cán bộ thông qua bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh: Chủ tịch HĐND, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã, thị trấn; trưởng thôn. Triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, HĐND, quyết định của UBND các cấp, thông qua đó khẳng định chủ trương đúng, hợp lòng dân, đồng thời điều chỉnh, bổ sung các chính sách phù hợp tình hình thực tế của địa phương. Các cấp Hội chủ động nắm bắt tâm tư nguyện vọng của hội viên nông dân phản ánh với đảng, chính quyền thông qua tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến kiến nghị với đảng, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp.

Các cấp Hội tích cực bồi dưỡng hội viên, nông dân ưu tú để giới thiệu cho Đảng bồi dưỡng kết nạp: Năm 2000 số đảng viên nông thôn có 321 đồng chí tham gia sinh hoạt Hội, đến năm 2020 số đảng viên nông thôn tham gia sinh hoạt Hội Nông dân là 504 đồng chí (tăng 183 đ/c). Hầu hết đảng viên nông thôn đều tích cực, gương mẫu tham gia sinh hoạt cũng như tiên phong trong các phong trào của địa phương và các cấp phát động; việc thực hiện QCDC ở cơ sở, nay là Pháp lệnh dân chủ ở xã phường, thị trấn, tính tiên phong gương mẫu được thể hiện khá rõ nét. Các cấp chính quyền luôn tạo điều kiện để tổ chức Hội các cấp và hội viên tích cực tham gia xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh địa phương, tham gia vào Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, tích cực vận động hội viên phát huy dân chủ, xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể trong hệ thống chính trị, đấu tranh chống hiện tượng quan liêu tham nhũng, lãng phí, vận động hội viên nông dân phát huy nội lực, chung sức, chung lòng xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Bên cạnh đó chủ động đào tạo bồi dưỡng cán bộ trẻ của Hội có trình độ năng lực và phẩm chất đạo đức giới thiệu cho đảng, đến nay có 05 đ/c cán bộ Hội các cấp tham gia Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; 26 đ/c tham gia đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Các cấp Hội vận động cán bộ, hội viên, nông dân tích cực hưởng ứng tham gia “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phát huy dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, vai trò phản biện xã hội trong tham gia xây dựng Đảng, tổ chức triển khai, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; chủ động tham gia tiếp công dân, tập hợp những vấn đề bức xúc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, phản ánh kịp thời với

cấp uỷ, chính quyền để điều chỉnh, ban hành các chủ trương, chính sách phù hợp với thực tiễn ở địa phương, cơ sở. 20 năm qua, các cấp Hội Nông dân trong huyện đã được Trung ương, UBND tỉnh, các cấp các ngành của tỉnh, huyện tặng nhiều bằng khen, giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc. Đặc biệt Hội Nông dân huyện đã được tặng Huân chương Lao động hạng ba năm 2009; phần thưởng cao quý đó đã cổ vũ động viên cán bộ Hội Nông dân toàn huyện phấn khởi hăng hái thi đua xây dựng Hội và thực hiện các phong trào của Hội cũng như địa phương.

5. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 59

Hàng năm và từng giai đoạn, Ban Thường vụ Huyện uỷ kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị 59-CT/TW của Bộ Chính trị đối với các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Hội Nông dân về thực hiện Chỉ thị. Qua kiểm tra, nhận thức của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và Hội Nông dân các cấp trong huyện đã có những chuyển biến rõ nét, quan tâm chỉ đạo củng cố, xây dựng tổ chức Hội các cấp đủ số lượng, đảm bảo chất lượng hoạt động. Hoạt động của Hội Nông dân các cấp đã tạo được sự gắn bó giữa tổ chức Hội và hội viên nông dân. Các cấp Hội đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được cán bộ, hội viên nông dân đồng tình hưởng ứng.

Định kỳ hàng năm, Thường trực Huyện uỷ làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện để nắm tình hình hoạt động, công tác tổ chức xây dựng Hội và các phong trào nông dân, tình hình chính trị, tư tưởng của hội viên, trên cơ sở đó có những chủ trương, giải pháp kịp thời để lãnh đạo nhiệm vụ chính trị, công tác Hội và phong trào nông dân, quan tâm tạo điều kiện để Hội Nông dân thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở địa phương.

III. ĐÁNG GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Qua 20 năm triển khai và thực hiện Chỉ thị 59-CT/TW của Bộ Chính trị, các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể Nhân dân đã nhận thức được tầm quan trọng của nông dân trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp với Hội Nông dân vận động nông dân các dân tộc trong huyện phát huy truyền thống cách mạng, chủ động tích cực tham gia phát triển sản xuất, xây dựng Đảng, chính quyền, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Hội Nông dân các cấp đã từng bước đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đa dạng hoá các hình thức tập hợp nông dân, thực hiện quan điểm vận động đi đôi với hỗ trợ nông dân đã tập hợp ngày càng đông đảo nông dân vào tổ chức Hội. Chất lượng hội viên và tổ chức Hội ngày càng được nâng lên, vai trò vị trí của tổ chức Hội tiếp tục được khẳng định.

2. Hạn chế và nguyên nhân

2.1. Hạn chế

Một số cấp uỷ đảng chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, vị trí của Hội Nông dân trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới nên công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động của Hội còn thiếu thường xuyên và chưa đồng bộ. Công tác quy hoạch cán bộ chủ chốt của các cấp Hội, công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ Hội ở cơ sở chưa được quan tâm đúng mức. Một số địa phương bố trí cán bộ làm công tác Hội chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ nên hoạt động của một số Hội cơ sở còn lúng túng, chưa thực sự đổi mới cả nội dung và phương thức hoạt động, chưa thực hiện vận động nông dân đi đôi với hỗ trợ dịch vụ cho nông dân; chưa nắm bắt tâm tư nguyện vọng của hội viên nông dân để phản ánh, đề xuất với Đảng, Nhà nước có những chủ trương sát đúng với nông dân, nông nghiệp, nông thôn. Tỷ lệ nông dân vào Hội còn thấp, vai trò tổ chức Hội chưa được đề cao.

Hoạt động của một số tổ chức Hội còn hình thức, còn nặng về hành chính, chậm đổi mới nội dung sinh hoạt. Ở một số nơi cán bộ chủ chốt còn lúng túng, thiếu chủ động trong tổ chức thực hiện.

Công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, hội viên còn hạn chế về cả nội dung và hình thức. Một bộ phận không nhỏ cán bộ, hội viên nông dân chưa nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

2.2. Nguyên nhân

Một số cấp uỷ đảng, chính quyền chưa tạo điều kiện cho Hội Nông dân hoạt động, nhất là trong việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ Hội. Chỉ thị 59 của Bộ Chính trị ban hành đã 20 năm, nhưng vẫn còn một số cấp uỷ chưa quan tâm thực hiện, chưa gắn trách nhiệm lãnh đạo của cấp uỷ với hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội, chưa gắn công tác xây dựng tổ chức Hội với công tác xây dựng Đảng.

Trình độ năng lực công tác của một số cán bộ Hội các cấp còn hạn chế. Năng lực vận động quần chúng chậm đổi mới, hiệu quả chưa cao. Hoạt động của chi, tổ Hội chưa thực sự năng động sáng tạo, chưa chịu khó nghiên cứu học hỏi để tìm ra phương thức hoạt động phù hợp với điều kiện đặc điểm của từng địa bàn nông thôn. Nhận thức của một bộ phận hội viên nông dân còn thấp, vẫn còn tư tưởng bảo thủ, trông chờ, ỷ lại; khả năng tiếp cận với các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ còn chậm.

3. Bài học kinh nghiệm

Một: Cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp phải nhận thức đầy đủ về vai trò, vị trí của Hội Nông dân và phong trào nông dân trong tình hình mới. Từ đó đề ra những chủ trương, chính sách đúng đắn nhằm xây dựng giai cấp nông dân và Hội

Nông dân thực sự là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Hai: Hội Nông dân các cấp phải chủ động tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo toàn diện công tác xây dựng tổ chức Hội về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp Hội. Đặc biệt là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh, dịch vụ giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Thực hiện tốt chương trình phối hợp giữa chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể với Hội Nông dân.

Ba: Xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có trình độ, năng lực, nhiệt tình, tâm huyết, có trách nhiệm với công việc, có uy tín với nông dân và có điều kiện hoạt động. Thực hiện tốt phương châm “Vận động nông dân phải đi đôi với hỗ trợ nông dân”.

Bốn: Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các điển hình trong hoạt động Hội và phong trào nông dân.

Phần thứ hai

Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện Chỉ thị 59-CT/TW

I. PHƯƠNG HƯỚNG

Tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 59-CT/TW của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn” gắn với việc xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, tạo điều kiện của chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, ngành, đoàn thể đối với công tác Hội Nông dân; nâng cao chất lượng công tác tổ chức Hội; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng Hội thực sự vững mạnh, chăm lo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, hội viên nông dân; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh các chương trình phát triển kinh tế, xã hội, giảm nghèo, giữ vững quốc phòng an ninh, thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần cùng với Mặt trận và các đoàn thể chính trị, xã hội xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Các cấp ủy Đảng tiếp tục chỉ đạo quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 59-CT/TW của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn”; Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về “*Nông nghiệp, nông dân, nông thôn*”; Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “*Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020*”; Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ “*Về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội nông*

thôn giai đoạn 2011 - 2020” gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

2. Chỉ đạo kiện toàn, củng cố tổ chức Hội Nông dân các cấp vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nhất là các cơ sở Hội vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn, để Hội thật sự là lực lượng nòng cốt của phong trào nông dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đa dạng nội dung hoạt động lồng ghép các chương trình phát triển kinh tế - xã hội để thu hút ngày càng nhiều nông dân tham gia vào Hội. Tiến hành khảo sát, đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt của các cấp Hội để làm tốt công tác quy hoạch cán bộ Hội Nông dân gắn với việc đào tạo, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực trình độ, bảo đảm tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

3. Tiếp tục triển khai việc thực hiện Quyết định số 17, Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ, nhằm phát huy vai trò nòng cốt của Hội Nông dân trong việc tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn, thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217; 218 của Bộ Chính trị.

4. Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục phối hợp và tạo điều kiện cho Hội Nông dân xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân để Hội chủ động giúp đỡ, vận động nông dân phát triển sản xuất, xây dựng các mô hình giảm nghèo bền vững.

5. Các cấp Hội tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và tổ chức hoạt động, đa dạng hoá các hình thức tập hợp các tầng lớp nông dân. Hội phải nắm chắc tình hình nông nghiệp, nông thôn, tâm tư, nguyện vọng của nông dân; chủ động đề xuất với cấp uỷ, chính quyền những chủ trương, biện pháp đáp ứng những nhu cầu chính đáng của hội viên nông dân. Hướng dẫn hội viên nông dân xây dựng mô hình kinh tế hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ chức dạy nghề tại chỗ cho hội viên nông dân; động viên, khuyến khích, hỗ trợ hội viên nông dân khôi phục và phát triển làng nghề, áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ nhằm chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, giải quyết việc làm tại chỗ, tăng thu nhập, cải thiện đời sống.

6. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh, dịch vụ giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nhân rộng các mô hình điển hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ giỏi tại các địa phương.

7. Thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra đánh giá tình hình về kết quả thực hiện Chỉ thị 59-CT/TW của Bộ Chính trị và các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, huyện liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn và hoạt động Hội Nông dân.

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Đề nghị Bộ Chính trị chỉ đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 59-TC/TW, ngày

15/12/2000 của Bộ Chính trị; Quyết định số 673/QĐ-TTg, ngày 10/05/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc “*Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa xã hội nông thôn giai đoạn 2011 – 2020*”.

2. Đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh giao dự toán ngân sách hàng năm cho các huyện, thị để chỉ đạo Hội Nông dân thực hiện các nội dung theo Quyết định 673/QĐ-TTg, ngày 10/05/2011 của Thủ tướng Chính phủ./.

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy, (b/c)
- Ban Dân vận Tỉnh ủy,
- Thường trực Huyện ủy,
- Các Ban Đảng, VPHU,
- Hội Nông dân huyện,
- Các TCCS Đảng trực thuộc Huyện ủy,
- Lưu VPHU, DV.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ**



Hồ Văn Vinh